



ด่วนที่สุด  
ที่ สธ ๐๒๑๗/๕๐๕



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐



มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๔๔๘๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ประเด็นความเห็น เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยนำเงื่อนไขด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นองค์ประกอบในกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่มีความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมทางจริยธรรมขององค์กร (Role Model) และเร่งพัฒนาระบบเครื่องมือต่าง ๆ ที่เอื้อให้มีการนำจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ

๒. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๔ การรวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม โดยเน้นการใช้เทคนิคหลักการตัดสินใจแก้ปัญหาทางจริยธรรม เช่น เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) และคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ (Relative Moral) เพื่อสร้างการตัดสินใจในเชิงจริยธรรม การเปรียบเทียบระดับของส่วนรวมโดยต้องเลือกผลประโยชน์ของส่วนรวมในระดับที่ใหญ่กว่าเสมอ ในการเสริมสร้าง “วัฒนธรรมจริยธรรม” ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังผ่านระบบนิเวศน์ให้เป็นวิถีคุณธรรมให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย โดยร่วมผลักดันให้เกิดการปฏิบัติสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓. นำแบบอย่างประสบความสำเร็จของประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้ เพื่อกระตุ้นให้มีการทำความดีเพิ่มขึ้น อาทิ การจัดระบบให้มีการสะสมแต้มการทำความดีในระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) เพื่อสร้างบรรทัดฐานและใช้ข้อมูลเครดิตทางสังคม (Social Credit) ของบุคคล ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งความดีงาม และเป็นแรงจูงใจและเป็นพลังทางสังคมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทำความดีเพิ่มขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐ / โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐